

Hãy chọn công việc bạn siêng năng làm việc và sẵn sàng làm việc.



Hình minh họa

Một số trong những khoản chi phí sẽ có tính cách bắt buộc, và khi chúng ta đi vào những khoản chi phí không bắt buộc, như học phí, tiền phòng trọ, tiền mua sách vở

Vì thế cách là một người sắp trở thành sinh viên đi học, có một quyết định mà có tất cả các học sinh sẽ sớm gặp phải, và đáng cho họ nên cân nhắc suy nghĩ trước khi họ thực sự bắt đầu bước vào đi học.

Một số trong những khoản chi phí sẽ có tính cách bắt buộc, và khi chúng ta đi vào những khoản chi phí không bắt buộc, như học phí, tiền phòng trọ, tiền mua sách vở, thì một điều hợp lý nên làm là suy nghĩ trước về những công việc sẵn có dành cho các sinh viên đi học, và thậm chí nghĩ kỹ hơn tới điều gì là tốt đẹp hơn cho bạn: một công việc làm thêm bên ngoài con đường nghỉ ngơi nghỉ ngơi và đem lại cho bạn nhiều tiền hơn, hoặc một công việc đem lại cho bạn kinh nghiệm trong nghỉ ngơi nghỉ ngơi mà bạn sẽ làm những việc đem lại tiền bạc ít hơn.

Một số việc làm trẻ em khá dành cho sinh viên đại học

Tác Giả: VienDongDaily.Com

Thứ Tư, 17 Tháng 8 Năm 2011 16:12

Và các chuyên gia đưa ra một số ý kiến:

Steve Loflin, người sáng lập và giám đốc điều hành của hội National Society of Collegiate Scholars, nói:

“Khi một công việc làm là một điều tốt đẹp về quan trọng trong thời gian theo học đại học. Khi làm việc với những người tuyển dụng, tôi đã biết rằng nhu cầu người trong số họ đang tìm kiếm những sinh viên đã có một kinh nghiệm nào của việc công việc, trước khi họ bắt đầu xem xét.

Công việc này có thể là tiềm ẩn, hoặc làm để lãnh tiền, những bạn thu được kinh nghiệm cho những bạn có thể tuân thủ được một thời khóa biểu và quản lý thời gian thì tốt.

Ngoài ra, bạn sẽ xây dựng những mối quan hệ mà về sau sẽ trở thành những lợi ích thi đấu nghề nghiệp khi bạn theo đuổi những công việc tiếp theo. Bạn hãy xem xét đến những công việc có thể làm ngay tại đại học để cho tiền; những công việc như Phụ Tá Nội Trú, hoặc những viên đồng nghiệp, sẽ giúp cho bạn kiếm được một ít tiền, có thể kiếm được chi phí, và cũng giúp cho bạn được huấn luyện về những năng lực khác nhau, và những năng lực này có thể chuyển tiếp được về sau.

Bạn cũng nên giúp những người khác mà bạn ưa thích và hội họ xem họ có đang muốn những việc làm việc cho họ hay không, hoặc họ sẽ thăm hỏi một phân khoa có liên quan một chút với những công việc tiếp theo của bạn”.

Katherine Cohen, người sáng lập và là giám đốc điều hành IvyWise and ApplyWise.com, đưa ra ý kiến:

“Trong khi bạn sẽ không kiếm được tiền để trang trải học phí đại học, thì chuyển kiếm một việc làm bán thời gian có thể giúp cho bạn trả những chi phí, trong khi vẫn cung cấp cho bạn những bài học cuộc sống quan trọng.

Một số việc làm trẻ em khá dành cho sinh viên đại học

Tác Giả: VienDongDaily.Com

Thứ Tư:, 17 Tháng 8 Năm 2011 16:12

Bố mẹ luôn khuyến khích con quy định thời gian làm việc tại các địa điểm trong khuôn viên đại học, giúp em bé cho một gia đình trong công đồng nhà trường, hoặc tìm kiếm công việc làm việc trong khi học, hoặc trong học tập bên ngoài khuôn viên nhà trường, thì bố mẹ sẽ phát triển được một cung cách đối phó lao động mạnh mẽ, và bố mẹ sẽ được chuần bị tốt hơn cho thế giới làm việc sau này.

Một công việc cũng có thể giúp cho bố mẹ cũng cần những bảo vệ nghề nghiệp, khám phá ra được những mối quan tâm mới, và có được kinh nghiệm thực tế.

Nếu bố mẹ quan tâm tìm việc theo học tập lý văn bản ngành luật khoa, thì bố mẹ hay xem xét một công việc hành chính tìm việc văn phòng luật sư.

Nếu học tập đại học các bố mẹ có những sở thích chọn học tập cho lãnh vực mà bố mẹ đã chọn, thì bố mẹ hãy bắt đầu công việc làm ăn riêng của mình. Dù bố mẹ là một sinh viên chuyên ngành khoa học đời sống và đang đi học hành một số máy vi tính, hoặc bố mẹ là một sinh viên chuyên ngành thi đấu đấu học và đang làm việc được lập, thì chuyển bố mẹ bắt đầu công việc kinh doanh của mình cho những người khác tiếp quản lại của bố mẹ biết rằng bố mẹ có những năng khiếu lãnh đạo”.

James Montoya, phó chủ tịch của The College Board, góp ý như sau:

“Những công việc trẻ em nên tìm kiếm là những việc đem lại cho bố mẹ những phúc lợi khác ngoài chuyển kiếm được tiền bạc. Hãy xem xét đến chuyển làm việc trong khuôn viên đại học, với tìm cách là một sinh viên phụ tá trong Văn Phòng Học Tập Đại học Sinh Viên, Văn Phòng Ghi Danh, hoặc Phân Khoa Sinh Vật Học.

Bố mẹ sẽ giúp con làm việc với các nhà quản lý, các giáo sư phân khoa, cũng như với những sinh viên khác – và bố mẹ sẽ giúp được những công việc tốt hơn. Nếu bố mẹ đang sống trong khuôn viên đại học, bố mẹ nên tránh làm việc vào những giờ ăn cơm. Dùng bữa chung với những bạn bè cùng ký túc xá là một khoảnh khắc quý giá trao đổi với nhau những điều mà mình suy nghĩ, vun trồng tình bạn, và cùng vui với nhau”.

Michele Hernandez, chủ tịch hội đồng quản lý và là người sáng lập

Một số việc làm trẻ em khá dành cho sinh viên đại học

Tác Giả: VienDongDaily.Com

Thứ Tư, 17 Tháng 8 Năm 2011 16:12

HernandezCollegeConsulting.com và ApplicationBoot Camp.com, đưa ra ý kiến:

“Tìm kiếm một công việc tại đại học là một cách tốt để chúng tôi cho các trẻ em có thể hiểu rõ nhân biết rằng bạn nên làm việc và sẵn sàng làm việc.

Một số việc trong những công việc trong khuôn viên đại học được ưa thích nhất là làm việc trong các thể loại khác nhau, vì bạn thu được kinh nghiệm trong công việc nghiên cứu/hành, trong khi cũng có dịp được sách vở tại chỗ.

Những trẻ em bạn sau công nhân luôn luôn có những công việc để làm và những sinh viên nào bắt đầu những công việc kinh doanh của riêng mình.

Tôi từng làm việc với những sinh viên mở ra những cửa sổ kinh doanh lợi nhuận trở lại làm giám đốc, kinh doanh trang trí nội thất ký túc xá, và dịch vụ giao thức phim, trong số những sáng kiến gần đây khác.

Bạn hãy nghĩ đến những nhu cầu của các sinh viên đại học. Bạn có thể đáp ứng cho họ bằng cách nào?

Nhiều trẻ em đại học có những mong muốn giao tiếp rõ ràng quy tắc các công nhân sinh viên, vì vậy bạn nên tận dụng những mong muốn giao tiếp này để tìm kiếm một công việc ngoài khóa trong ngành luật, ngân hàng, địa ốc, hoặc bất kỳ lĩnh vực nào mà bạn quan tâm đến”.